









SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM



SỨC KHỎE CỦA TRẺ NHỎ

Hỡi các ông bố mẹ, nếu muốn con em của ông khỏe mạnh...

Một ít ý kiến về vấn đề cải cách việc học

(Tiếp theo trang trước) Giáo sư phần nhiều là chuyên ngành...

Vấn đề chính phủ cần đặt lại ngạch Giáo sư, là trong mục đầu, song cũng phải...

Chánh-ngạch Giáo-sư

Table with 5 columns: HẠNG, NGUYỄN BỒNG, NIÊN BỒNG, NIÊN HẠNG AN LÊN, PHẠM HẠM

Hiện nay các Giáo sư đang chức, xin chiếu theo lương mà cho vào ngạch mới...

Kiểm học; cho các Tư giáo từ đệ tứ (Inst. de 4e classe) và các Trợ giáo từ đệ nhị hạng...

TẾT !! TẾT !!

Tết Tây, Tết Ta sắp đến mà kinh tế không hoàng hậu, hàng to lùa lại vẫn...

THUỐC BẠCH-ỨNG

Hải-Ngọc-Đường Hải Vương Bách Ứng丸 Thuốc này chữa huyết tích, đờm tích...

AI ĐI LÀO ĐẾN BIẾT

Qui khách qua lại xứ Lào, xin ghé vào ăn nghỉ HIỆU HOTEL ĐÔNG-LỢI...

Maison HOP-THINH

Solierie & Mercerie 32 Rue des Cantonnais Phố Hàng Ngưng HANOI

NEU CO LUON TRONG NHA

Advertisement for Thập-linh-dơn thần hiệu with a target graphic and text describing its benefits.

MUON CHONG HET BINH, MAU MẠP MẠNH

Advertisement for Dai-Bao-Duong medicine with detailed text and address: 22 rue Medicaments à HANOI

CÁCH TRỪ BỆNH HO

Qui người có bệnh ho xin chờ đợi lâu, khó trị. Các chứng ho như là: ho phong, ho do, ho sặc, ho cảm, ho do ho máu...

NÊN DÙNG TRÀ NỘI-HÓA

Al người yêu nước Muốn đong bào tiên bùa vãn mệnh Nhứt tâm yêu lý nghệ minh...

Advertisement for 'LE GOSSE' milk powder featuring a baby image and text: 'Dùng sữa "LE GOSSE" GIÀ AN TRẺ LẠI...'

Đâu là GÓI PHÚC?

Triết-học LIU-THUYẾT Tác giả C. Flammarion Giảng - Kỵ dịch-thuyết

Nhưng thường thường chỉ sa những miếng bẻ. Anh có sưu tập được một ít thư mà của sao băng...

XXI Cuộc đời chúng vẫn kéo dài mãi mãi Thế là năng Minh-tâm tự mình đem hết bao nhiêu tâm can nhiệt huyết...

phải như các phụ-nhôn ở thế kỷ 17 bao giờ; năng vẫn làm một người đàn bà khiêm tốn, mà cái lòng hâm mộ các đấng phát minh trong khoa học...



Việc trong nước

Nguyễn-Dùn... Đền cùng con là Kỳ đã bị bắt giải quan.

Chờ bồi bị phạt

Người lý trưởng làng Thủy-cư ở hạt Hoàng-mai Quận-Lưu là Trần Quyên có nghề làm bồi là bản cho các chủ nấu với để sinh nhai.

Năm nay, cậu kỳ sau thuế, Lý Quyên đi hai chiếc thuyền cho con em trong làng lên rừng làm bồi; khi chờ về, đi ngang qua sở kiểm lâm, gặp lúc quan chủ đã đi đi nơi khác rồi, các thầy cai bắt đầu thu tiền lại.

Lý Quyên xin, nhưng các thầy không cho. Hai bên cãi nhau, rồi sinh chuyện lộn đả. Chánh phủ tổng bắt canh 2 thuyền ấy lại. Sau các thầy cai làm giấy trình quan Chánh Bế-thủy nói rằng 2 thuyền chờ 60 thước cái lậu thuế (?)

Hôm 24-11-32, Chánh Phủ tổng, 2 thầy cai kiểm lâm và 2 bác lính bang là, xuống cày ruộng để chờ tuyên vào Cầu-Giát, thì quan Chánh nhận toan là bồi là cá, tức được hơn 10 thước.

Nay lại thấy giấy tòa ra phạt hơn 100\$, thực oan quá! Rõ chuyện

BANMETHUỘT

Cái chết thỉnh linh

(Của chuyên ông Nguyễn-Kỳ chết ở sông Srépok)

Ông Nguyễn-Kỳ (tham tá công chánh) lên làm việc trên Darlac từ ngày 20-12-31. Sang ngày 7-8-32, ở phân việc học đồ ở lời đường trước địa số 14 ở giữa Baumeinuet và lang B. Dray trên Srépok đọc theo giọng sông là g. B. Dra và uac Dray sap.

Ngày 3-11-32, mỗi một giờ chiều, ông qua sông Srépok với tên mồi Y Heal de B. Dray đặt về trại, đi trên chiếc thuyền độc mộc có 3 tên con là lạng, Mong là Y Bang, Y Bam và Y Tang. Khi qua cái thác, thuyền lênh tề xuống nước cách xa bờ vài thước; nơi ấy nước cạn nhưng chảy mạnh, ông không biết lội, nên bị giồng nước lều luôn đi.

Theo lời trình về sau cuộc điều tra của sở công chánh thì cái chết thỉnh linh của ông Nguyễn-Kỳ bởi sự rủi và bồi đều hơn bằng của ông:

1) Ông không chậm giây lát đi lên dẫn đạo biết chèo thuyền ở gần đó, lại lấy 3 đũa coolie không thạo nghề chèo.

2) đã không biết lội mà nhảy xuống nước.

Quan Sở có thưởng 20\$ cho người tìm được xác ông.

Người Annam đi làm trên xứ mới, trong khi đi lại có thân một chiếc trống bọm mồi mà rủi gặp cái chết bất ngờ như vậy, ai không đau lòng!

Tại Nhà in Tiếng - Dân

có bán nhiều sách có ích: Gia-dinh giáo dục, Đổng-tây-vỹ-nhân, Hán-việt từ-điển, Thê-giới-sử v. v. ...

VIỆC THÊ-GIỚI

Ở MÂN-châu và Genève

Phụng thiên, 7 dec. (R. d.) - Theo những điều tin ở Tô-lô-cáp thì hội đồng thì quân Nhật đã tiến đến Mân-châu từ gần biên giới Nga. Ma-chiêm-sơn sang trả ở đất Nga.

8 dec - Theo tin ở Mân-châu đến thì cấp có cuộc đánh Jehoi anh. Hiện quân Nhật và quân Nga là đũa... Mây bay Nhật đã bắt đầu ném bom xuống Cảng Pao, về phía đông bắc Chon hai Kusa.

Tất cả chỉ 8 dec - Các viên chức Xô viết đã bắt các quan chức Nhật tướng Su Pies Win và 40 võ quan Trung-bào.

Bắc bình, 9 dec. - Sau cuộc động binh ở Jehoi một chiếc xe thiết giáp vượt qua biên giới tại Chon Hai Huan bị bắn, đồng súng trường và bắn lại bằng súng đại bác.

Việc lôi thôi này có cơ điều đình được. Genève, 7 dec. (R. d.) - Hội đồng Quốc liên đã nghe hai đại biểu Trung-Nhật nói về hòa Trung hoa thì yêu cầu Quốc liên mau mau khôi phục lại Mân-châu, cho Nhật là một nước sam lược nước người ta, lại để khởi phương pháp giải quyết. Còn về vấn đề Nhật thì tuyên bố: 1) cái thừa nhận những phương pháp giải quyết mà có thể bắt đầu; cuộc hòa bình và trật tự ở Viễn-đông; 2) phải để ý đến chuyện nước Trung-hoa là một nước vô trật tự, vô tổ chức mà giải quyết; 3) Quốc liên phải phải lấy trách nhiệm giải quyết theo những phương pháp tự mình đã đề khởi ra.

Geneve, 7 dec. - Các nước không trực tiếp can thiệp về tình hình Viễn-đông, trong các bài diễn văn, cho rằng cuộc Trung Nhật xung đột đã thành ra một cuộc xung đột giữa Nhật bản và Quốc liên. Trong bài diễn văn đại biểu Ai-ni lan có câu kết: "Cần phải làm cho thiên hạ biết có hội Quốc liên hay không".

Tại Đại hội đồng Quốc liên, bàn về tờ trình Lyttos, (Ly-đôn) ông Madaroga tuyên bố rằng công việc của Hội đồng là khôi phục lại quyền lực của mình.

Tây-ban-nha thừa nhận trọn tờ trình Lyttos, cho rằng lực phải thuộc quyền. Đại biểu Ai-ni-lan yêu cầu chuẩn y tờ trình Lyttos và rút quyết không thừa nhận. Mân-châu quốc. Ông Beas tuyên bố rằng ông không chấp nhận Trung hoa, nhưng tuyên bố rằng Nhật làm nhiều việc rất trái với các điều ước quốc tế; nếu Trung Nhật không có thể thỏa thuận nhau được, thì hội Quốc liên phải quyết định, nếu hội nghị của chúng ta từ nay về sau các điều ước quốc tế được người ta trọng.

Geneve, 8 nov. - Ông nghị trưởng cho hay rằng ông có nhận được hai bức thư về việc Mân-châu; bức thư thứ của Tây ban nha và Thụy-điển, cho rằng những cuộc động binh và xâm lấn đất đai sau tháng Sept 1932 ở Mân-châu không phải là cách tự bảo vệ lấy mình theo pháp luật, và việc thừa nhận chế độ hiện thời ở Mân-châu không hợp với những điều ước quốc tế. Bức thư thứ hai là của Thụy-ty yêu cầu Hội đồng các nước khôi phục một chương trình giải quyết vấn đề Mân-châu.

Đại biểu Nhật, Matsuo, bác bỏ sự

Thuốc xán. Xơ mốt một liều 1\$20. Lưu lại bệnh xán.

Thuốc cai nha phiện. Bổ rất êm đềm, tam kỳ b ết tiếng. ai muốn khỏi nghiện, gửi thư cho biết: 1) Hút ngày mấy bữa? 2) Mỗi bữa mấy phân? 3) Xài ăn mấy lượt? Nguyên và lớn Thượng hạng thành phẩm. TRAN-ĐỨC-CẢNH. 57 - phố Đinh-Tán - 57. TONKIN NAM-DINH

XỔ SỐ QUỐC-TRÁI

(Lần thứ 48)

Ngũy 1er Décembre 1932. Số 17,525 trúng 10,000\$. Số 35,000 trúng 1,000\$. 12 số sau này trúng 800\$. Bảng số trúng thưởng chi tiết.

Đại biểu Tô-ah-lí ký chủ trương trong các điều ước quốc tế. Ông ước ao sẽ có một cách giải quyết việc Mân-châu theo một cách nào đó được sự lợi ích cho cả hai bên.

Đại biểu Gio-ni-đại tuyên bố bình vực thuyết của Nhật về tờ trình Lyttos. Ông chúc cho Hội đồng tìm được cách giải hòa.

Đại biểu Panama, theo gương các đại biểu Anh, yêu cầu lập một hội đồng giải hòa.

Đại biểu Hung-gia-ly yêu cầu tìm cho ra phương pháp giải quyết chắc chắn và có thể thực hành được.

Vấn đề nợ chiến tranh. Hòa-thịnh-đôn, 6 Dec. - Tờ nguyệt báo của «Leo» động liên hiệp Mỹ đã đăng một bài yêu cầu sửa đổi vấn đề nợ chiến tranh là cho được sự lợi ích về đường tương lai cho Hoa-ky.

Báo ý viết: «Hiện chúng ta đang nguy ngập về cái nợ thuế nghiệp. Số người không việc làm hiện nay là 12.700.000. Lợi thêm phần nữa nên các Mỹ thiếu tiền vật của dùng. Chúng ta đang phải mất một vật gì hơn vàng là sự sống và tinh thần nghiệp của dân chúng ta».

Hoa-lê, 7 Dec. - Cựu tổng thống Hoover bác việc hoàn lại kỳ trả nợ định vào ngày 15 Decembre, nhưng tuyên bố sẵn lòng thừa nhận những cách gì làm cho đề đáng việc trả nợ.

Brazelias, 7 Dec. - Đại sứ B. ở Hoa-lê-đôn đã đưa cho chính phủ Hoa-ky một bức thư yêu cầu hoãn kỳ trả nợ chiến tranh. Luân-đôn, 7 dec. - Báo giới Anh đương xáo xáo bản luận về vấn đề nợ chiến tranh. Báo «Daily Express» cho rằng nếu Anh thừa trả cho Mỹ 5 tỷ Dec. đây thì phải xét lại những điều nhượng bộ đối với các nước thiếu sự minh. Các nước này lại phải thay đổi thái độ đối với vấn đề bồi khoản của Đức.

Người ta nói rằng Nội các Herriot sẽ bị đánh đổ, nếu Thủ tướng Herriot thuận trả khoản nợ chiến tranh.

Brazelias, 7 Dec. - Đại sứ B. ở Hoa-lê-đôn đã đưa cho chính phủ Hoa-ky một bức thư yêu cầu hoãn kỳ trả nợ chiến tranh.

Luân-đôn, 7 dec. - Báo giới Anh đương xáo xáo bản luận về vấn đề nợ chiến tranh. Báo «Daily Express» cho rằng nếu Anh thừa trả cho Mỹ 5 tỷ Dec. đây thì phải xét lại những điều nhượng bộ đối với các nước thiếu sự minh. Các nước này lại phải thay đổi thái độ đối với vấn đề bồi khoản của Đức.

PHÒNG-TÍCH. Nhiệm vụ người bị mà không hiểu? VU-DINH-TAN. ĐẠI-LÝ CÁC TỈNH TRUNG-KY. HUE, DALAT, FAIPOO, NHA-TRANG, PHAN-THIỆT, QUANG-TRÍ, QUANG-BINH, QUANG-NGAI, THANH-HOÀ, TOURANE, VINH.

VIỆC NÊN LÀM. Ai là nhà buôn Việt-Nam, nên mua sỉ hay lẻ làm Đại-lý bán các thứ thuốc nam của nhà thuốc NAM-THIÊN-ĐƯỜNG Nam-Định là nhà thuốc chuyên khảo cứu các món thuốc nam đủ hết các thứ thuốc và các thứ dầu, đã nổi tiếng khắp cõi Đông-pháp. Thê lệ rất hay, Hoa hồng rất hậu, Ngải nào sẵn lòng chiếu cố đến thuốc Nội-hóa để chẩn hưng cho nghề thuốc nam thì cứ gửi thơ cho nhà thuốc NAM-THIÊN-ĐƯỜNG 137, rue Maréchal-Foch Nam-Định mà lấy chương trình và Catalogue.

NGU-TINH Nhân-Tạo-Huyết của lương-y YECSIOUNINE Chuyên-trị: TINH-THẦN LAO-TÒN KHÍ-HUYẾT GIẢM-SUY. Có tính chất độc biệt là sẽ được trưng độc ẩn nấp trong máu, nhất là trong lỵ, giang mai, nhọt cổ. Và trở con sai giả. Thuốc này đã được nổi tiếng là một môn thuốc Bô-Huyết Sát-Trùng rất hay. Và đã phải chất tại phòng Tai-nam-tâm Đông-dương tại HANOI ngày 15 AVRIL 1932. Mua thuốc xin hỏi tại TÔNG-ĐẠI-THỤ, nhà thuốc NĂM-SAO; SINH-HUY 44 - Maréchal Foch - 44. Là nhà bán thuốc SỮT RẾT, NGÁ NƯỚC, nhũn «MAM SAO» rất thần hiệu. Mũi gọi 0312.

BAC-NINH Bệnh quỳ đã có thuốc tiên!!. Nhà máy dệt AN-THÀNH. Nhà máy dệt An-Thanh ở Phú-Over AN-THÀNH làm ra quần áo đẹp và rẻ hơn Hoa (Trung) rất nhiều. Các loại quần áo đẹp và rẻ nhất ở Việt Nam. Các loại quần áo đẹp và rẻ nhất ở Việt Nam.

Magasin de Soleries TÂN-LOI. 138 140, Boulevard Tông-đức-Phương - Cholon. Bán quần áo đẹp và rẻ, quần áo đẹp và rẻ, quần áo đẹp và rẻ.

SÁCH THUỐC VIỆT-NAM. do nhà nghiên cứu thuốc Việt-Nam xuất bản trong một bộ phận của thuốc của ta, chẩn lâm hai phần: 1) Phần chữa bệnh, với 1000 bài thuốc, có cả bài thuốc của bệnh, pháp trị các bệnh, có cả bài thuốc. 2) Phần tính các vị thuốc, có cả thuốc Nam và thuốc Tây, chẩn lâm hai phần, với 1000 bài thuốc, có cả bài thuốc của bệnh, pháp trị các bệnh, có cả bài thuốc.

NHON NHIP TẾT SẮP ĐẾN. Quý ngài mua máy hát, PARLOPHONE-BEKA tặng thêm đĩa không tính tiền. Giá từ 225 đến 335. Một đĩa 405 đến 555. Hai đĩa 785 mà lên. BA Đĩa. TỰ Ý LỰA TRONG CÁC THỨ ĐĨA BEKA CÁC ĐIỀU TRUNG-NAM-BẮC.

SÁCH THUỐC VIỆT-NAM. do nhà nghiên cứu thuốc Việt-Nam xuất bản trong một bộ phận của thuốc của ta, chẩn lâm hai phần: 1) Phần chữa bệnh, với 1000 bài thuốc, có cả bài thuốc của bệnh, pháp trị các bệnh, có cả bài thuốc. 2) Phần tính các vị thuốc, có cả thuốc Nam và thuốc Tây, chẩn lâm hai phần, với 1000 bài thuốc, có cả bài thuốc của bệnh, pháp trị các bệnh, có cả bài thuốc.